



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โทร 02 521 0943-5

สปคม. กรมควบคุมโรค ขยายความร่วมมือเครือข่ายสุขภาพพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 สนับสนุนคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในประชากรเสี่ยงพื้นที่เขตเมือง ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ขยายความร่วมมือเครือข่ายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่ สคร.ที่ 5 ราชบุรี สสจ.ราชบุรี สสอ.ดำเนินสะดวก โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลโพธาราม อบต.แพงพวย รพ.สต.ศรีสุราษฎร์ และรพ.สต.บ้านหนองสลิศ สนับสนุนกิจกรรมการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในประชากรเสี่ยงและแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ดำเนินการระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2567

นายแพทย์ไพฑูริ์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในชุมชนครั้งนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยสปคม. ได้นำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ของ สปคม.มาให้บริการร่วมกับการคัดกรองวัณโรค รพ.ดำเนินสะดวก รพ.โพธาราม สนับสนุนเจ้าหน้าที่คัดกรอง เจาะเลือด และแพทย์อ่านฟิล์มเอกซเรย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตำบลแพงพวย อบต.แพงพวย รพ.สต.ศรีสุราษฎร์ และ รพ.สต.บ้านหนองสลิศ สนับสนุนการค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการคัดกรอง

สถานการณ์วัณโรคประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำทั้งคนไทยและไม่ใช่คนไทย จำนวน 78,995 ราย โดยข้อมูลผลการดำเนินงานวัณโรคของพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค ปี 2567 ร้อยละ 83.33 ในขณะที่อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่และกลับเป็นซ้ำร้อยละ 30.71 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค วัณโรคยังคงเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง ข้อมูลโดยองค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่าประชากรทั่วโลก 1 ใน 4 ติดเชื้อวัณโรคในระยะแฝง ซึ่งไม่มีอาการ และไม่แพร่กระจายเชื้อต่อผู้อื่น แต่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค และหากป่วยจะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ ดังนั้นประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยเป็นวัณโรคจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้พบผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดการแพร่กระจายไปยังบุคคล และชุมชน

นายแพทย์ไพฑูริ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถสังเกตอาการสงสัยป่วยเป็นวัณโรค ดังนี้ หากในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีอาการเหล่านี้ ได้แก่ ไอทุกวันเกินกว่า 2 สัปดาห์ หรือไอเป็นเลือด อาการไข้ตัวร้อน น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืน ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ข่าวโดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

4 สิงหาคม 2567